



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน  
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์

ตามประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรับสมัคร  
บุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล สังกัดสำนักการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่  
สนับสนุนการสอน โดยกำหนดการรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดการ  
สอบข้อเขียนในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ  
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล สังกัดสำนัก  
การศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน เรียงตามลำดับคะแนน ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรร (แนบท้ายประกาศนี้)

๒. ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรตามตำแหน่งในลำดับที่ ๑ และ ๒ ตามแนบท้ายประกาศนี้  
ไปรายงานตัว ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น ๔ เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม  
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

๓. เทศบาลนครนครสวรรค์จะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรตามตำแหน่งในลำดับที่  
๑ และ ๒ ตามแนบท้ายประกาศนี้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  
นครสวรรค์ (ก.ท.จ.นครสวรรค์)

๔. การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล สังกัดสำนัก  
การศึกษา เทศบาลจะขึ้นบัญชีไว้มีกำหนด ๓ ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกสรรและหากมีการเลือกสรรใหม่  
ในตำแหน่งเดียวกันนี้ บัญชีนี้ให้ยกเลิก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์

แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	หมายเหตุ
๑	น.ส. พิชามณูชู่	ไวยงษ์	
๒	น.ส. อลิสา	จันทร์สังข์	
๓	นาย เฉลิมชัย	เพชรทองไกร	
๔	น.ส. ปิยะฉัตร	ชลิตทองรอด	
๕	นาย ปิยะมนตรี	จันทร์เชื้อ	
๖	น.ส. สิริกาญจน์	ชัยวงศ์	
๗	น.ส. ณัฐสินี	ภักดีไพสิฐกุล	
๘	น.ส. ปวีณา	ฉวีจันทร์	
๙	นาย ปวรประสิทธิ์	อัครานนท์	
๑๐	น.ส. พรไพลิน	อินทมาศน์	
๑๑	น.ส. อัจจิมา	พุดจิริยะ	